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วงการขาวแนะสงออกขาวมีคุณภาพดีกวาเนนปริมาณ 

 
วงการขาว แนะสงออกขาวคุณภาพดี สรางมูลคาเพิ่ม ทั้งขาวหอมมะลิ ขาวนึ่ง ขาวกลอง อยาหวังเอาแต

ปริมาณ และสงออกคุณภาพต่ําแขงเวียดนาม คาดเพิ่มมูลคาสงออกได 10-20% พรอมเสนอรัฐจัดหาพันธขาว

คุณภาพดีใหเพียงพอ สรางความเชื่อมั่นลูกคา เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นายสุพจน วงศจิรัฐิติกาล นายกสมาคมคาขาว

ไทย เปดเผยภายหลังงานเสวนาและนิทรรศการ : การเพิ่มมูลคาขาวไทยเพื่อการแขงขันในตลาดสากล จัดโดยกรม

ทรัพยสินทางปญญาวา ไทยตองเรงพัฒนาหานวัตกรรมเขามาเพิ่มมูลคาขาวไทย โดยคาดวาจะสามารถทําให

มูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนได 10-20% ของมูลคาการสงออกปจจุบันที่ประมาณ 180,000-200,000 ลานบาทตอป 

และตองเนนการสงออกขาวที่มีคุณภาพ ไมใชเนนสงออกขาวคุณภาพต่ําแขงกับเวียดนาม โดยเฉพาะขาวหอม

มะลิไทย ขาวนึ่ง หรือขาวกลองที่เร่ิมไดรับความนิยมมากขึ้น ขณะเดียวกันตองเรงประชาสัมพันธใหขาวดังกลาว

เปนที่รูจักมากขึ้น รักษาคุณภาพใหลูกคาเชื่อมั่น เพราะขาวหอมมะลิของเวียดนามเริ่มมีบางแลว ดาน นายชาญ

ชัย รักษธนานนท นายกสมาคมโรงสีขาวไทย กลาววา ขาวไทยที่สงออกในปจจุบันสวนใหญเปนขาวเกรดพรีเมี่ยม 

เชน ขาวหอมมะลิ ขาวหอมปทุม ขาวพันธุชัยนาท ที่นําไปทําขาวนึ่ง รัฐบาลจึงตองสงเสริมการขายขาวแบบนี้ให

มากข้ึน เนนมูลคาไมใชปริมาณ โดยการแนะนําใหผูบริโภครูจักการบริโภค รวมถึงเปลี่ยนคูแขงมาเปนพันธมิตร

ทางการคา โดยอาเซียนควรจะรวมตัวกันในประเทศผูปลูกขาว ทําใหอาเซียนเปนแหลงอาหารของโลก เพื่อ

ยกระดับเกษตรกรผูปลูกขาวภายในประเทศดวย ขณะที่ นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กลาววา 

ขณะนี้เมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพ มีไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหชาวนาตองไปซื้อขาวถุงขาวมาใชแทน ซึ่ง

เปนพันธุขาวที่ไมไดรับรองจากกรมการขาว ทําใหขาวที่ปลูกไดมีคุณภาพต่ํา จึงตองการใหภาครัฐเรงพัฒนาพันธุ

ใหเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร และในชวงที่ไมใชฤดูทํางานควรหาพืชผลอ่ืนๆ ที่ขายไดมีตลาด มาให

เพาะปลูกทดแทน การทํานาจะไดลดเหลือเพียง 2 คร้ัง ทําใหพื้นที่เพาะปลูกไดพัก มากขึ้น ขาวที่ปลูกไดก็จะมี

คุณภาพดี เปนตน 
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